

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
TỈNH THÁI BÌNH

Số: 262/CTHADS-TLCV

Thái Bình, ngày 13 tháng 12 năm 2019

V/v trả lời ý kiến chất vấn tại Kỳ họp thứ 9  
HĐND tỉnh Khóa XVI

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

Tôi được đại biểu quan tâm đặt câu hỏi: “Năm 2019, Cục THADS tỉnh có nhiều nỗ lực, cố gắng phấn đấu thi hành án dân sự đạt tỷ lệ cao (vượt so với chỉ tiêu được giao). Tuy nhiên, số án tồn đọng còn lớn cả về số vụ và số tiền phải thi hành án, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến TDNH. Đề nghị đồng chí Cục trưởng cho biết giải pháp thi hành các vụ án phức tạp liên quan đến TDNH trong thời gian tới.

**Với các nội dung đại biểu quan tâm, tôi xin được báo cáo, làm rõ như sau:**

Năm 2019, tuy còn những khó khăn nhất định, nhưng công tác THADS của tỉnh đã đạt được những kết quả khá toàn diện

Cụ thể: Năm 2019 THADS tỉnh Thái Bình thụ lý tổng số xấp xỉ 8 nghìn việc (7.950 việc) với số tiền phải thi hành là trên 1.300 tỷ đồng. Kết quả đã thi hành 4.928 việc, đạt tỷ lệ 84% (vượt 11% về việc so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao); thi hành đạt số tiền trên 150 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2018, tăng 51 tỷ đồng (vượt 8,5% về tiền so với chỉ tiêu Tổng cục THADS giao).

Trong năm, đã giải quyết được nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, trong đó có những vụ được dư luận xã hội rất quan tâm.

Kết thúc năm công tác 2019, THADS tỉnh Thái Bình được Bộ Tư pháp tặng Cờ thi đua ngành.

Chúng tôi thấy rằng, đạt được kết quả tích cực như vậy là do bên cạnh sự cố gắng của Hệ thống THADS, công tác THADS của tỉnh đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, sự phối kết hợp có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương trong tỉnh, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong tỉnh. Nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt các cơ quan THADS Thái Bình bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến các đồng chí

Số án tồn đọng còn lớn cả về số vụ và số tiền phải thi hành án, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến TDNH. Tôi xin báo cáo, làm rõ như sau:

. Số còn phải thi hành chuyển kỳ sau phân loại như sau:

- Số có điều kiện: 942 việc = 208 tỷ đồng

- Số chưa điều kiện: 1.996 việc = 923 tỷ đồng.

Trước hết, số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau( 208 tỷ): chủ yếu nằm trong các vụ việc án TDNH và tập trung ở một số vụ có số phải thi hành lớn như: vụ ông Đinh Hồng Quân phải thi hành án cho: Ngân hàng TMCP Công thương trên 71 tỷ đồng, Ngân hàng Phát triển trên 7 tỷ đồng; Vụ Công ty Yên Thịnh ở Hưng Hà phải trả cho Ngân hàng TMCP Công Thương và một số cá nhân trên 30 tỷ đồng; Vụ Hưng Hồng ở Hưng Hà 5 tỷ đồng; vụ Công ty Pacific ở thành phố trên 11 tỷ; vụ Công ty Duy Tiên ở Thành phố 5 tỷ; vụ Vân Hương ở Tiền Hải trên 5 tỷ...ngoài những việc này còn có 16 việc tương đương với 40 tỷ đã kê biên đang thẩm định giá, bán đấu giá.

Như vậy trong số 208 tỷ có điều kiện chuyển năm 2010, tính đến thời điểm này các cơ quan THADS trong tỉnh đã kê biên và đang tiến hành xử lý tài sản đối với 19 việc tương ứng với 135 tỷ đồng.

*Về số tiền chưa có điều kiện chuyển kỳ sau:* chủ yếu tập trung ở loại án TDNH (cụ thể có 24 việc = 766 tỷ) đây là các vụ việc đã kê biên, xử lý hết tài sản; án tham nhũng 2 việc = 11 tỷ (do người phải thi hành án không có tài sản gì để thi hành án (vụ bà An ở Thái Thụy phải thi hành 7 tỷ và vụ bà Thúy ở Đông Hưng phải thi hành 4 tỷ cũng không có tài sản, còn đang đi tù).

Khi người phải thi hành án không có tài sản, chưa có điều kiện để thi hành thì các cơ quan THADS không thể thi hành được nữa. Chính vì vậy, khi giao chỉ tiêu hàng năm, Quốc hội, Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS chỉ giao cho các cơ quan THADS chỉ tiêu về việc và tiền trên số việc và tiền có điều kiện thi hành. Về cơ bản, số việc và tiền tồn chuyển kỳ sau của THADS Thái Bình chủ yếu nằm ở loại án loại việc chưa có điều kiện.

**Về giải pháp:** Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao, giải quyết được án tồn đọng, đòi hỏi Các CQ THADS phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó cần tập trung:

- Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, kịp thời chỉ đạo công tác THADS; phối hợp có hiệu quả với các ngành, các cấp trong công tác THADS trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo thực hiện việc xác minh, phân loại án chính xác. Tập trung thi hành dứt điểm đối với những vụ việc có điều kiện đặc biệt là những vụ việc liên quan đến án TDNH có tài sản thế chấp.

- Tích cực đổi mới trong quản lý, chỉ đạo, điều hành( theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ)

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tích cực bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đảm bảo, chặt chẽ trình tự, thủ tục trong tổ chức thi hành án.

- Tiếp tục cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác THADS.

- Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

### **Về đề xuất, kiến nghị:**

Đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tiếp tục quan tâm chỉ đạo hơn nữa đối với công tác THADS. Đề nghị các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm phối hợp và tạo điều kiện để Hệ thống các cơ quan THADS của tỉnh tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tôi Xin Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các các vị Đoàn Chủ tọa và các vị đại biểu!

### **Nơi nhận:**

- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lưu VT.



**Lê Thanh Tình**

